

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

हनุสสหกรณ์การเกษตรบางขุนเทียน จำกัด พัฒนาร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน Q Shop

นางรัชนีพร พิงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า จากการที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปแนะนำดูแลสหกรณ์การเกษตรบางขุนเทียน จำกัด ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ CPS เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งของสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์การเกษตรบางขุนเทียน จำกัด แต่เดิมสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกส้มพันธุ์บางมด แต่ปัจจุบัน สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้หันไปยึดอาชีพอื่นแทน อาทิ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มะนาว มะพร้าว ปลูกผัก และเลี้ยงปลา ซึ่งธุรกิจด้านการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์พืช เป็นธุรกิจหนึ่งสร้างกำไรให้กับสหกรณ์การเกษตรบางขุนเทียน จำกัด ที่สหกรณ์ได้ดำเนินการควบคุมกับธุรกิจการรับฝากเงินและการให้สินเชื่อแก่สมาชิก

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ จึงได้ให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตของสหกรณ์ ในด้านการจัดร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรเข้ามาแนะนำในเรื่องการจัดหาสินค้าประเภทอุปกรณ์ทำการเกษตร ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและสารเคมีวัตถุอันตราย ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามหลักวิชาการเกษตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขออนุญาตจำหน่ายให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เป็นร้านจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และพัฒนาไปสู่การเป็นร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ หรือ Q Shop ของกรมวิชาการเกษตร

“ ขณะนี้ได้เชิญตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยได้หารือถึงแผนการจัดร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การบริหารคลังสินค้า ลดปัญหาสินค้าเสื่อมสภาพ และการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด ซึ่งสหกรณ์ควรมีการสำรวจความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตการเกษตรของสมาชิก และมีบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจากสหกรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการฟื้นฟูธุรกิจการจำหน่ายปัจจัยการผลิตให้กับสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน จะกระตุ้นให้สมาชิกหันมาร่วมมือและทำธุรกิจร่วมกับสหกรณ์และส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรได้อีกทางหนึ่ง” ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กล่าว